

**Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng**

**NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH**

***Sinh hoạt chi bộ:***

- Thư chúc mừng năm mới của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Cam-pu-chia
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành kế hoạch năm 2019
- Chống diễn biến hòa bình

***Thông tin tư liệu:***

- Tin văn Khánh Hòa trong tháng
- Tình hình thiệt hại do bão số 8 và bão số 9 gây ra trên địa bàn tỉnh
- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
- Những thuận lợi, thách thức cơ bản khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

***Chính sách văn bản mới:***

- Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2019

***Chuyên mục Hỏi - Đáp***

### THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA TỈNH ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA

#### *Đồng bào, cán bộ và chiến sĩ thân mến!*

Nhân dịp năm mới 2019 - Xuân Kỷ Hợi, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa thân ái gửi đến toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, chức sắc, tín đồ các tôn giáo và kiều bào Khánh Hòa những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn phát sinh do thiên tai xảy ra vào thời điểm cuối năm, làm ảnh hưởng lớn đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân, nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn dân, toàn quân trong tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương, sự nỗ lực, phấn đấu của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng; doanh thu dịch vụ - du lịch và khách quốc tế tăng cao; các chương trình kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, phát huy hiệu quả; an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được quan tâm thực hiện tốt; cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp được chú trọng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng; vị thế của tỉnh ngày càng được nâng cao. Toàn tỉnh cũng đã nỗ lực, tập trung khắc phục thiệt hại và khôi phục sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân sau bão, lụt.

Những kết quả đạt được có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với đảng bộ và chính quyền các cấp, đồng thời khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

### ***Đồng bào, cán bộ và chiến sĩ thân mến!***

Năm 2019, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), là Năm Du lịch Quốc gia Nha Trang - Khánh Hòa, đồng thời triển khai thực hiện nhiều chủ trương lớn của Trung ương. Bên cạnh những thời cơ, dự báo sẽ có nhiều yếu tố bất lợi, nhất là hậu quả của thiên tai ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà cùng cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo.

Năm mới, kính chúc toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh và kiều bào Khánh Hòa ở nước ngoài mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

## **HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

**Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân**

- *Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân* xuất phát từ những bài học lớn được rút ra từ chiều sâu của lịch sử dân tộc, như Nguyễn Trãi đã kết luận: “Lật thuyền mới rõ dân như nước”. Theo Hồ Chí Minh, tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá đúng vai trò, vị trí của Nhân dân. Muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu dân. Được lòng dân thì ta không sợ gì cả. Dem tài dân, sức dân, của dân làm

## Sinh hoạt chi bộ

---

lợi cho dân... Ý thức tôn trọng Nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của Nhân dân...

- *Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ* là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, trong chế độ dân chủ cộng hòa, dân là chủ thì Chính phủ, Đảng, cán bộ từ Trung ương đến địa phương đều phải phụng sự Nhân dân, là công bộc của dân, “sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của Nhân dân”. Từ chỗ đánh giá cao vai trò của Nhân dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Dân chủ được Người giải thích ngắn gọn, súc tích là dân làm chủ và dân là chủ... Phát huy dân chủ là phát huy tài dân, phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Học hỏi dân để lãnh đạo dân. Hồ Chí Minh khẳng định: “Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân”.

- *Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân*. Tư tưởng Hồ Chí Minh là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Người nói rằng: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Cách mạng Tháng Tám thành công, một ngày sau *Tuyên ngôn độc lập*, Hồ Chí Minh đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhằm giải quyết những vấn đề về đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì”... Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “Đầu tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong Di chúc: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”...

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

### **Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân**

- *Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân* thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Ý thức tôn trọng Nhân dân ở khía cạnh đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện rõ trong quan niệm: “ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”. Tôn trọng Nhân dân là đề cao ý dân, sức dân, bởi “Để mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, yêu kính Nhân dân, thật sự tôn trọng Nhân dân.

- *Đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ*. Dân chủ, được hiểu ngắn gọn: Dân là chủ và dân làm chủ. Từ chỗ nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức, năng lực làm chủ, phát triển văn hóa chính trị và tính tích cực công dân, khuyến khích Nhân dân tham gia vào công việc của Đảng, Chính phủ, thì một điều quan trọng là tạo điều kiện cho dân “dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm”. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân là phát huy quyền của người dân về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe...

- *Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân*. Hồ Chí Minh quan tâm hàng đầu và rất nhất quán về đạo đức. Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân thể hiện rất rõ ở quan điểm khi Người nói đạo đức cách mạng là: “Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân”... Trăn trở về đời sống Nhân dân, trong Di chúc, Người không quên nhắc nhở Đảng, Nhà nước “chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của Nhân dân”...

## Sinh hoạt chi bộ

---

### **Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân**

- *Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân* xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người. Phong cách tôn trọng Nhân dân của Hồ Chí Minh được thể hiện bằng nhiều cách. Người chú ý lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình của quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình mình...

- *Phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy dân chủ* xuất phát từ chỗ tôn trọng Nhân dân, đề cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Dù bận rất nhiều công việc đối nội, đối ngoại, nhưng về với dân, đến với quần chúng, để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý là nhu cầu thường trực của Bác... Để thực hiện phong cách dân chủ, cần phải hiểu: “Nếu quần chúng nói mười điều mà chỉ có một vài điều xây dựng, như thế vẫn là quý báu và bổ ích”...

- *Phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân.* Trong sự nghiệp kiến thiết chủ nghĩa xã hội, người cho rằng: “Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ”. Người nói: “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu cực khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”, tình thương ở Người đã biến thành trách nhiệm của bản thân Người. Người khẳng định: “chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của Nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi. Vì vậy, cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của Nhân dân”...

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

### **BIỂU TƯỢNG SÁNG NGỜI CỦA TÌNH ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ THỦY CHUNG GIỮA HAI DÂN TỘC VIỆT NAM - CAM-PU-CHIA**

Những ngày đầu tháng Giêng năm 2019, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân, dân Cam-pu-chia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019); trong bối cảnh cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Cách đây 40 năm, thực hiện quyền tự vệ chính đáng của dân tộc, quân và dân ta trên toàn tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc đã đứng lên chiến đấu, chống lại tội ác của tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng Xari, bảo vệ toàn vẹn độc lập, chủ quyền biên giới quốc gia, giúp nhân dân Cam-pu-chia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xari và bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hòa bình, hòa hợp dân tộc và phát triển. Thắng lợi to lớn đó là sự tổng hòa của nhiều nhân tố, trước hết là sự lãnh đạo nhạy bén, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự chỉ đạo tập trung, kiên quyết và chính xác của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Đó còn là thắng lợi của nghệ thuật huy động sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh yêu chuộng hòa bình và công lý của nhân dân thế giới, trước hết là của nhân dân và các lực lượng vũ trang yêu nước Cam-pu-chia.

Trong chiều dài lịch sử, nhất là trong những năm tháng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Việt Nam và Cam-pu-chia luôn đoàn kết bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi chống kẻ thù chung, giành độc lập, tự do cho mỗi nước. Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền lãnh đạo đất nước vào tháng 4 năm 1975, được các thế lực bên ngoài giúp sức, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược biên giới nước ta, đồng thời, thực hiện chính sách diệt chủng tàn bạo đối với nhân dân Cam-pu-chia. Chỉ trong vòng gần bốn năm, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari đã tàn sát gần ba triệu người

## Sinh hoạt chi bộ

---

dân Cam-pu-chia, xóa bỏ hầu hết cơ sở vật chất - xã hội và đẩy dân tộc Khmer trước thảm họa diệt vong. Đối với Việt Nam, chúng xuyên tạc lịch sử, kích động thù hằn dân tộc, cho quân gây rối, xâm lấn lãnh thổ nước ta trên vùng biển biên giới Tây Nam. Không dừng lại ở đó, chúng còn đưa quân đánh chiếm đảo Thổ Chu và một số đảo khác ở khu vực Tây Nam của Việt Nam. Đến ngày 23/12/1978, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari đã tập trung nhiều sư đoàn mở cuộc tiến công trên toàn tuyến biên giới Tây Nam nước ta; đi đến đâu chúng cũng tàn phá làng mạc, cướp bóc, giết hại dã man người dân...

Trước hành động gây hấn và mở rộng chiến tranh của kẻ địch, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã kiềm chế và kiên trì thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị. Nhưng càng kiềm chế, thì tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari càng lấn tới, buộc chúng ta phải chọn con đường đứng lên thực hiện quyền tự vệ chính đáng. Đáp lại lời kêu cứu của nhân dân Cam-pu-chia và lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia, Việt Nam không chỉ đánh tan bọn xâm lược, mà còn đưa quân, giúp nhân dân Cam-pu-chia lật đổ chế độ diệt chủng của tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari vào ngày 7/1/1979, cứu nhân dân Cam-pu-chia khỏi thảm họa diệt chủng, giành lại quyền được sống, quyền làm người và bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, hồi sinh đất nước, dân tộc. Hành động của Việt Nam xuất phát từ nhu cầu tự vệ chính đáng, trách nhiệm quốc tế, cũng như lương tâm của một dân tộc từng chịu nhiều áp bức và ngoại xâm. Trong cuộc chiến đấu gian khổ và ác liệt đó, biết bao cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh, hoặc để lại một phần máu, thịt của mình trên các chiến trường. Sự giúp đỡ bằng xương máu của quân tình nguyện Việt Nam đối với cách mạng Cam-pu-chia là sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, vô tư, trong sáng. Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen, từng khẳng định: “Quân dân Cam-pu-chia nếu không có sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam thì không thể giải phóng nhanh đến thế. Nếu Cam-pu-chia tự giải phóng thì dân Cam-pu-chia chết hết rồi”.



## Sinh hoạt chi bộ

---

Ngày 8/1/1979, Hội đồng Nhân dân cách mạng Cam-pu-chia thành lập và đề nghị quân tình nguyện Việt Nam tiếp tục phối hợp với lực lượng vũ trang Cam-pu-chia truy quét tàn quân Pôn Pốt, củng cố chính quyền cách mạng. Cùng với hoạt động quân sự, Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia giúp Cam-pu-chia xây dựng chính quyền cơ sở, hỗ trợ vật chất giúp phục hồi kinh tế từ đống đổ nát do chế độ diệt chủng để lại. Ngày quân tình nguyện Việt Nam về nước (29/6/1989), Báo Pro-chia-chuôn (Nhân dân) của Đảng Nhân dân cách mạng Cam-pu-chia ra xã luận có đoạn viết: “Trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pôn Pốt, trên thế giới này không biết bao nhiêu kẻ mạnh, kẻ giàu, nhưng duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống dân tộc ta mà thôi”.

Trong giai đoạn Cam-pu-chia xây dựng, phát triển đất nước, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam tiếp tục đoàn kết, hợp tác với Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Cam-pu-chia trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Cùng với thời gian, sự giúp đỡ ấy cũng như tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử, trở thành biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc Việt Nam - Cam-pu-chia. 40 năm đã đi qua, trong giai đoạn hiện nay, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều thay đổi, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mới, nhưng bản chất, giá trị của mối quan hệ hai nước, hai dân tộc vẫn không thay đổi. Chúng ta tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng Đảng Nhân dân cách mạng Cam-pu-chia sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Cam-pu-chia trong thời đại mới bằng những chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể, hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

### **THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP, HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Với trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhất trí đánh giá, năm 2018, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra, nhưng dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã hoàn thành khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra.

Đối với công tác xây dựng Đảng, nhiều công việc, nhiệm vụ đề ra từ đầu năm đã được triển khai đồng bộ và hiệu quả; trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực triển khai các chủ trương của Trung ương về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Nhiều quy định, kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ cũng được ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Những kết quả đạt được của năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng, song dự báo trong thời gian tới chúng ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp, các ngành trong tỉnh phải nỗ lực vượt bậc, phấn đấu thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra, trọng tâm là:

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục khắc phục những thiệt hại do mưa bão, sạt lở gây ra trên địa bàn tỉnh; trong đó chú trọng, tạo điều kiện để người dân sớm có chỗ ở, ổn định cuộc sống và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 2019. Đồng thời, chủ động rà soát, đánh giá, dự báo về những khó khăn, thách thức, nhất là sự ảnh hưởng của yếu tố biến đổi khí hậu tác động đến việc xây

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

dựng, hoạch định các chính sách của địa phương và khả năng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 và các năm tiếp theo để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra; linh động lồng ghép thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm, các dự án đầu tư ngoài ngân sách, các dự án điện mặt trời được cấp có thẩm quyền phê duyệt để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, cần có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác thu ngân sách nhà nước như hiện nay, thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi ngân sách, gắn với tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, mở rộng khai thác các nguồn thu mới có triển vọng, thực hiện tốt các giải pháp chống thất thu và thu hồi nợ thuế để bảo đảm cân đối các khoản chi theo kế hoạch.

Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc trong Nhân dân; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, dự án đầu tư, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là phải kịp thời triển khai các phương án, biện pháp hữu hiệu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân sống ở vùng xung yếu, khu vực dễ bị sạt lở khi có mưa bão xảy ra.

Huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện an sinh xã hội; chú trọng thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

cực; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy, nổ và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực nội thị thành phố Nha Trang.

Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Ngoài ra, năm 2019 là năm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chính vì vậy, ngay từ bây giờ cần phải tập trung triển khai tốt công tác chuẩn bị để thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội và xây dựng đề cương các văn kiện trình đại hội; đồng thời tổng kết có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy về 4 chương trình kinh tế - xã hội và phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh để tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch của nhiệm kỳ sau.

Về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện Quy định của Bộ Chính trị, trong tháng 11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chuẩn bị các báo cáo công tác từ đầu nhiệm kỳ khóa XVII đến nay để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn và chân thành. Việc lấy phiếu tín nhiệm là sự đánh giá, ghi nhận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”,

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác; là kênh thông tin rất quan trọng để giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua kết quả được công bố, cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng, thái độ khách quan, công tâm trong việc đánh giá và sự tin nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả đó còn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong Tỉnh ủy.

Thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến việc giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời bầu bổ sung 1 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiệm vụ của năm 2019 là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh chung sức, đồng lòng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phân đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

## **CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH**

### **Bảo toàn danh dự đảng viên - điều cao quý, thiêng liêng**

Danh dự được ví như một thứ nước hoa. Giữ được danh dự đảng viên không chỉ giữ được danh thơm cho cả gia đình, người thân, bạn bè, dòng họ, mà còn góp phần làm lan tỏa tiếng tốt của mình trong tập thể, cấp ủy, tổ chức đảng và rộng hơn là trong toàn Đảng, toàn xã hội. Nhưng danh dự lại được ví như một que diêm, khi đã cháy một lần là hết ngay. Nói thế để thấy, xây dựng được danh dự đã khó, để bảo toàn được danh dự lâu dài còn khó hơn nhiều.

## Sinh hoạt chi bộ

---

### *Ý nghĩa của những lời thề*

Trong cuộc đời, ai cũng từng mang nặng một lời thề nào đó. Lời thề luôn khởi nguồn từ những điều thiêng liêng, sâu kín nhất từ trong trái tim con người. Người Việt vốn sống trọng tình, trọng nghĩa nên rất trọng lời thề. Vì lời thề gắn liền với tính cách khảng khái, trượng phu, quang minh chính đại của một nhân cách chân chính. “Quân tử nhất ngôn”, “Nói lời phải giữ lấy lời”... không chỉ là những câu châm ngôn đầy chất ứng xử văn hóa mà người xưa gửi gắm, trao truyền và nhắc nhở hậu thế, mà nó còn toát lên và thể hiện ý chí, bản lĩnh, khí phách trước sau như một của những bậc dũng tướng, sĩ phu, văn nhân, quan chức giàu lòng tự trọng. Ngược lại, với những kẻ đầu môi chót lưỡi, nói đâu bỏ đấy, hứa trước quên sau, vô thủy vô chung, nói một đằng làm một nẻo thì chỉ coi lời thề là “lời nói gió bay”, “thề cá trê chui ống”...

Đừng ai nghĩ rằng lời thề đơn giản. Không chỉ là lời hứa danh dự, mà hơn thế, đó là lời hứa chứa đựng cả giá trị đạo đức, văn hóa và thể hiện chiều sâu nhân cách tử tế của một con người. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có một lời thề làm lay động tâm can và tạo ra sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho cả dân tộc ta, đó là lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của các chiến sĩ Trung đoàn Thủ Đức. Tinh thần của lời thề đó tiếp tục tạo niềm tin nâng bước cho lớp lớp thanh niên trên khắp mọi miền đất nước tình nguyện nhập ngũ và ra chiến trường xung trận với một ý chí mãnh liệt: “Ra đi giữ trọn lời thề/ Đánh xong giặc Mỹ mới về quê hương!”.

Những lời thề ấy như chứa đựng cả hồn sông khí núi, tạo thêm khí thế và sức mạnh tinh thần cho mỗi chiến sĩ tiến về phía trước, đạp bằng mọi chông gai, vượt qua mọi thử thách, nỗ lực hoàn thành bổn phận giữ gìn giang sơn bờ cõi; đồng thời là lời động viên, nhắc nhở mỗi người luôn giữ tròn chữ “trung” với Đảng, với nước và chữ “hiếu” với dân.

## Sinh hoạt chi bộ

---

### *Danh dự đảng viên - từ lời tuyên thệ trong ngày kết nạp Đảng*

Một trong những kỷ niệm khó phai trong đời người đảng viên là ngày được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong buổi lễ trang nghiêm ấy, chắc hẳn mỗi người không quên khoảnh khắc và cảm xúc khi nói những lời tuyên thệ: “Hôm nay vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và trước sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, tôi xin thề: “Tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối phục tùng kỷ luật và sự phân công của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...””.

Nói đến lời thề của đảng viên là nói đến lương tâm, danh dự, phẩm chất, giá trị, uy tín, thanh danh của người cộng sản. Với những đảng viên có ý thức và giàu lòng tự trọng, lời thề trong ngày lễ kết nạp Đảng đã trở thành một trong những động lực rèn luyện, tu dưỡng tốt hơn, phấn đấu bền bỉ hơn, có nhiều đóng góp tích cực hơn cho tập thể, cho tổ chức đảng nơi mình công tác, qua đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt và cũng nhờ đó, bản thân ngày càng hoàn thiện về phẩm chất nhân cách và không ngừng tiến bộ, trưởng thành. Lời thề của những đảng viên chân chính thực chất là lời bảo đảm cam kết chính trị hàng đầu về lòng trung thành, chí tiến thủ và tinh thần suốt đời phấn đấu, hy sinh vì những mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng và cách mạng.

Tuy nhiên, thực tế đáng buồn là những năm gần đây, một bộ phận cán bộ, đảng viên đang tự đánh mất những phẩm giá sáng ngời của người cộng sản, làm hoen ố danh dự của đảng viên. Nguyên nhân dẫn tới là cán bộ, đảng viên không thấm thía những lời thề thiêng liêng từ ngày đầu là đảng viên mới; không ứng xử trọn vẹn, thủy chung với những lời tuyên thệ đã từng cất lên từ trái tim mình trong buổi lễ kết nạp Đảng; không kiên tâm, bền bỉ nuôi dưỡng, bồi đắp và bảo toàn danh dự hai chữ “đảng viên” - một danh xưng là niềm ước mơ, khát vọng cháy

## Sinh hoạt chi bộ

---

bóng mà mình hằng phấn đấu, theo đuổi và ngưỡng mộ.

Không ngẫu nhiên mà người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta từng bày tỏ nỗi lòng sâu kín nhất của mình khi đặt câu hỏi: “Mai kia Đảng này sẽ là đảng của ai?”. Vốn suy tư và nặng lòng trăn trở cho sự trường tồn của Đảng và chế độ ta, vị lãnh đạo cao nhất của đất nước không dưới một lần bày tỏ cảm xúc “đau lòng” khi một loạt cán bộ cao cấp và nguyên cán bộ cao cấp bị xử lý kỷ luật; đồng thời cảnh báo, cảnh tỉnh mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ cao cấp trong hệ thống chính trị phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa để tránh đi vào những vết xe đổ; nếu tay trót “nhúng chàm” thì phải “tự giác gột rửa”; đồng thời đừng quên rằng, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất đối với mỗi con người, trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên. Không trăn trở sao được khi trong 7 năm (2011-2017), có tới gần 51.000 đảng viên bị xóa tên khỏi Đảng, trong đó hơn 38.500 trường hợp bị xóa tên do vi phạm, ngoài ra có gần 12.500 đảng viên bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng. Đây là chưa kể trong vòng chưa đầy 3 năm kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Đảng ta đã xử lý kỷ luật hơn 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, một con số nói lên “kỷ lục” buồn về sự tổn thất cán bộ.

Vậy nên, khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ đội tiền phong của những người chiến sĩ cách mạng, dù ở đâu, lúc nào, trên cương vị gì, nhất là trong những lúc khó khăn, cam go, thử thách và trước những cám dỗ “mồi phú quý, bả vinh hoa”, mỗi đảng viên đừng bao giờ quên mình đã có một lời thề thiêng liêng trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và trước anh linh Bác Hồ vĩ đại. Muốn trọn đời theo Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên hãy biết khắc cốt ghi tâm những lời thề trong ngày kết nạp Đảng, góp phần làm cho danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi là niềm tin, niềm tự hào và trở thành “danh thơm, tiếng tốt” có sức hút, sức hấp dẫn đối với mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Đó cũng là một cách bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng Cộng sản Việt Nam bền vững nhất. Đồng thời, đó cũng là một việc làm thiết thực để góp phần phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ Đảng.



### **TIN VĂN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG**

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác số 5 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; làm việc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (tại Hà Nội) về một số nội dung liên quan đến Khánh Hòa.

- Thường trực Tỉnh ủy dự: Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Trường Chính trị tỉnh; Lễ đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung và dâng hương tại Điện thờ Tháp Trầm Hương nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng nghe báo cáo hướng xử lý một số vụ việc.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 (tại Hà Nội); khai mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI; Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017); Lễ khánh thành Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn; gặp mặt cán bộ, sỹ quan cao cấp quân đội đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân nghe báo cáo kết quả công tác hỗ trợ, giải phóng và bàn giao mặt bằng cho Dự án đường cất hạ cánh số 2 - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Chủ trì kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VI; họp Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; làm việc với Ban Chỉ đạo của Thành ủy Nha Trang về phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 24/11/2016 của Ban

## **Thông tin tư liệu**

---

Thường vụ Tỉnh ủy về *đẩy mạnh công tác sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn*. Dự: Kỷ niệm 25 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, 25 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa (1993 - 2018); Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2967/QĐ-UBND, ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh về phân công các cơ quan, đơn vị hỗ trợ, giúp đỡ gia đình khó khăn tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn tỉnh; Hội nghị trực tuyến Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019; Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng Tỉnh ủy năm 2018 và Hội nghị cán bộ công chức năm 2019; Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia (mở rộng) tổng kết công tác hoạt động hội năm 2018; kiểm tra hoạt động của Trung tâm hòa giải đối thoại tại tòa án thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm; Thăm và tặng quà các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; thăm Tòa Giám mục giáo phận Nha Trang và Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa nhân dịp Lễ Giáng sinh 2018; trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Trần An Khánh và công bố Quyết định chỉ định Bí thư Thành ủy Nha Trang, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Lê Hữu Thọ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang.

- 31/12: Tại thành phố Nha Trang, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2019: Nha Trang - Sắc màu của biển. Năm Du lịch quốc gia là sự kiện kinh tế - văn hóa - xã hội quan trọng của ngành Du lịch, có quy mô quốc tế, được tổ chức thường niên. Thông qua các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia, giá trị, vẻ đẹp, tiềm năng phát triển du lịch của các vùng miền nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ được giới thiệu, quảng bá đến Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế với

## **Thông tin tư liệu**

---

hơn 100 sự kiện gồm: 13 sự kiện do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức; 61 sự kiện do tỉnh Khánh Hòa tổ chức và 35 sự kiện hưởng ứng của 14 tỉnh, thành phố sẽ được trải dần đều trong cả năm. Trong đó, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2019 sẽ được tổ chức kết hợp với khai mạc tuần lễ Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019 vào tháng 5/2019; lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2019 sẽ được tổ chức tối 31/12/2019.

- 02/01: Sở Tài chính tỉnh phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức hội nghị khóa sổ ngân sách Nhà nước năm 2018. Theo đó, năm 2018, thu ngân sách Nhà nước toàn tỉnh đạt 21.875 tỷ đồng, vượt 49,2% so với dự toán và tăng 7,9% so với năm 2017. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 6.804 tỷ đồng (vượt 13,5 lần so với dự toán và tăng 5,6% so với năm 2017); thu nội địa 15.070 tỷ đồng (vượt 6,4% so với dự toán và tăng 9% so với năm 2017); các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đều thu ngân sách vượt dự toán từ 4 - 52% (huyện Diên Khánh vượt cao nhất: 52%). Tổng chi ngân sách địa phương trong năm là 10.576 tỷ đồng (tăng 5,4% dự toán); trong đó, chi đầu tư phát triển 4.164 tỷ đồng, chi thường xuyên 6.339 tỷ đồng...

- 20/12: tại Hà Nội, Hội đồng Thương hiệu Quốc gia, Ban thư ký Thương hiệu Quốc gia phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) đã tổ chức Lễ công bố các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2018. Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa vinh dự được trao tặng biểu trưng Thương hiệu quốc gia năm 2018. Đạt Thương hiệu Quốc gia là sự khẳng định quá trình nỗ lực phấn đấu trong nhiều năm qua của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và cả truyền thống ngành nghề Yến sào Khánh Hòa. Đây là động lực cho công ty trong sự nghiệp xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

### Nhân sự mới

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Đình Hải - Phó Lữ đoàn trưởng Quân sự Lữ đoàn 146 giữ chức Chủ tịch UBND huyện Trường Sa nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Trường Sa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Đình Dương do chuyển công tác khác.

### TÌNH HÌNH THIẾT HẠI DO BÃO SỐ 8 VÀ BÃO SỐ 9 GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Do ảnh hưởng các đợt mưa, lũ bởi hoàn lưu bão số 8 và bão số 9 gây ra, khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có 02 đợt mưa, lũ lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa từ 300 - 500 mm, lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh đều vượt mức báo động II, III làm nhiều khu dân cư và khu sản xuất bị ngập sâu trong nước (chiều sâu ngập từ 1,0 - 1,5m), gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của nhà nước và người dân, với tổng thiệt hại ước tính trên 1.240 tỷ đồng, cụ thể:

- *Về người:* Có 20 người chết do mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất tại thành phố Nha Trang (xã Phước Đồng 10 và các phường: Vĩnh Hòa 04, Vĩnh Trường 03, Vĩnh Thọ 02, Vĩnh Nguyên 01) và 33 người bị thương.

- *Về nhà ở:* Lũ quét gây sạt lở đất tại 5 khu vực dân cư của thành phố Nha Trang (xã Phước Đồng và các phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phương) và một số địa phương khác làm 352 nhà bị sập, hư hỏng; ước tính thiệt hại khoảng 29 tỷ đồng.

- *Về giáo dục:* Nhiều trường học bị ngập do mưa lũ làm hư hỏng nhiều trang thiết bị và đồ dùng dạy học, ước thiệt hại khoảng 09 tỷ đồng.

- *Về lĩnh vực nông nghiệp:* Tổng thiệt hại ước tính hơn 450 tỷ đồng. *Về trồng trọt:* Khoảng 879 ha lúa bị ngập, hư hỏng; hơn 900 ha rau màu, 210 ha cây ăn quả bị thiệt hại, tổng thiệt hại ước tính

## Thông tin tư liệu

---

khoảng 58 tỷ đồng. *Về chăn nuôi*: Số gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, chết hơn 50.000 con (gia cầm 48.850 con, gia súc 1.150 con), tổng thiệt hại ước tính khoảng 07 tỷ đồng. *Về thủy sản*: Khoảng 320 ha ao, đìa và 2.900 ô lồng nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 12 tàu bị chìm, hư hỏng. Ước tính thiệt hại khoảng 385 tỷ đồng.

- *Về công trình hạ tầng*: Tổng thiệt hại ước tính gần 452 tỷ đồng. *Công trình thủy lợi*: 110 công trình bị hư hỏng, gãy đổ, sạt lở, tổng thiệt hại ước tính hơn 237 tỷ đồng. *Công trình giao thông*: Hơn 91 tuyến đường gồm đường giao thông liên xã và một số tuyến Tỉnh lộ (Tỉnh lộ 2, Tỉnh lộ 3, Tỉnh lộ 9...) bị xói lở, hư hỏng gây chia cắt giao thông với tổng khối lượng đất, đá sạt lở hơn 46.000 m<sup>3</sup>; 20 cầu, cống bị xói lở, sụp lún; tổng thiệt hại khoảng 215 tỷ đồng.

- *Thiệt hại khác*: Một số doanh nghiệp tại khu công nghiệp Đắc Lộc, tại khu Bình Tân - thành phố Nha Trang (Tổng Công ty Khánh Việt gồm Công ty Thuốc lá Nguyên liệu Khatoco, Công ty Cổ phần Đông Á, Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco...; Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang...) bị nước lũ làm ngập kho, nhà xưởng gây hư hỏng máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất với tổng thiệt hại ước tính khoảng 300 tỷ đồng.

Để kịp thời khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương nhanh chóng huy động mọi nguồn lực tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết, bị thương và tiếp tục khắc phục hư hỏng các công trình giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng khác. Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ. Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo, đôn đốc UBND tỉnh, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác khắc phục thiệt hại; nhanh chóng có phương án xử lý đối với các trường hợp nhà bị sập, bị hư hỏng có nguồn gốc do lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; chỉ đạo hỗ trợ, khắc phục thiệt hại đảm bảo đúng đối tượng và công bằng, công khai; tạo điều kiện giúp doanh nghiệp và Nhân dân khôi

## **Thông tin tư liệu**

---

phục sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống. Nhiều cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đến thăm, hỗ trợ các hộ gia đình khắc phục thiệt hại do mưa lũ; trong đó, tỉnh đã tiếp nhận hỗ trợ từ thành phố Hà Nội số tiền 300 triệu đồng và thành phố Hồ Chí Minh số tiền 500 triệu đồng giúp khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Tuy nhiên, thiệt hại vừa qua rất lớn, trong khi nguồn lực của tỉnh còn hạn chế, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 12804/UBND-KT, ngày 17/12/2018 đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, hỗ trợ tỉnh kinh phí để khắc phục khẩn cấp 78 công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng do mưa lũ gây ra là 205 tỷ đồng và kinh phí để đầu tư các công trình phòng chống thiên tai là 325 tỷ đồng (riêng dự án di dời dân cư khẩn cấp khỏi các khu vực thiên tai là 145 tỷ đồng).

### **TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA NƯỚC TA NĂM 2018; KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019**

#### **1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018**

Mặc dù còn một số khó khăn, thách thức và hạn chế, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của nước ta cơ bản được hoàn thành. Trên cơ sở kết quả 11 tháng, ước cả năm 2018 chúng ta sẽ đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt. Với kết quả đạt được của năm bản lề 2018, tình hình đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong 3 năm 2016 - 2018 phát triển đúng hướng, chuyển biến rõ nét hơn giai đoạn trước; quy mô nền kinh tế gấp 1,3 lần, GDP bình quân đầu người tăng 440 USD so với đầu nhiệm kỳ; đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Dự báo chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng XII và Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

### 2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

a) *Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019: Về kinh tế:* Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6 - 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33 - 34% GDP. *Về xã hội:* Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1 - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60 - 62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24 - 24,5%; số giường bệnh/một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 27 giường; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,1%. *Về môi trường:* Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 89%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%.

#### b) Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

- *Về nhiệm vụ:* Thứ nhất, kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục theo đuổi chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững gắn với quyết liệt thực hiện các đột phá lớn và đẩy mạnh hơn nữa đổi mới tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế và phát triển đồng bộ các loại thị trường vốn, thị trường bất động sản... Thứ hai, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, khu vực, ngành sản xuất gắn với chú trọng thị trường đầu ra, phát triển đồng bộ cả thị trường nội địa và nước ngoài, nghiên cứu các giải pháp ứng phó chủ động, giảm tác động tiêu cực của “chiến tranh thương mại Mỹ - Trung” tới nước ta. Thứ ba, quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh giản bộ máy, tổ chức, biên chế gắn với xây dựng Nhà nước kiến tạo, Chính phủ liêm chính, năng

## Thông tin tư liệu

---

động, sáng tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân...

- *Một số giải pháp chủ yếu: Thứ nhất*, tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng cường năng lực phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách phù hợp, kịp thời, không để bị động, bất ngờ. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp đồng bộ, hiệu quả với chính sách tài khóa và các chính sách khác. *Thứ hai*, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược. Đẩy mạnh việc triển khai các nghị quyết của Trung ương liên quan đến vấn đề này. Tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo đột phá mạnh mẽ hơn nữa, thí điểm các mô hình kinh doanh mới, hiệu quả, nhất là những ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển mạnh các thị trường vốn, chứng khoán, bất động sản, lao động, khoa học công nghệ; có cơ chế huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực. *Thứ ba*, tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập kinh tế quốc tế, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. *Thứ tư*, phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. *Thứ năm*, chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên, môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. *Thứ sáu*, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; siết chặt kỷ luật kỷ cương; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;



## **Thông tin tư liệu**

---

quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. *Thứ bảy*, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. *Thứ tám*, làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, tạo niềm tin và khát vọng dân tộc. *Thứ chín*, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả theo dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021.

### **NHỮNG THUẬN LỢI, THÁCH THỨC CƠ BẢN KHI VIỆT NAM THAM GIA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYỀN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)**

Năm 2017, với tư cách là nước chủ nhà APEC, Việt Nam đã cùng Nhật Bản thúc đẩy để làm sống lại Hiệp định TPP với cái tên mới là CPTPP. Ngày 12/11/2018, Quốc hội nước ta đã phê chuẩn Hiệp định CPTPP và là một trong 7 nước hoàn thành quá trình phê chuẩn Hiệp định CPTPP (Mê-hi-cô, Nhật Bản, Xinh-ga-po, Niu Di-lân, Ca-na-đa, Úc và Việt Nam). Thời điểm Hiệp định có hiệu lực với Việt Nam là ngày 14/01/2019.

#### **(1) Các mặt thuận lợi và cơ hội về kinh tế:**

- Về mặt kinh tế, mặc dù lợi ích tiếp cận thị trường Hoa Kỳ không còn nữa nhưng các thị trường của các nước tham gia CPTPP vẫn có quy mô khá lớn, có tầm quan trọng với Việt Nam, việc tham gia CPTPP về tổng thể là có lợi cho Việt Nam. Dự báo, CPTPP có thể giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 1,32%.

- Đối với xuất khẩu, việc các nước giảm thuế nhập khẩu về 0% cho hàng hóa của nước ta sẽ tạo ra những tác động tích cực trong việc thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu. Về cơ bản, các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của nước ta như nông thủy sản, điện, điện tử đều được xóa

## Thông tin tư liệu

---

bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Dự báo xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ tăng thêm 4,04%.

- Việc có quan hệ FTA với các nước CPTPP sẽ giúp ta có cơ hội cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu theo hướng cân bằng hơn. Đây là yếu tố then chốt giúp nước ta nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, dự báo đến năm 2030, xuất khẩu của Việt Nam sang các nước CPTPP sẽ tăng từ 54 tỷ USD Mỹ lên 80 tỷ USD Mỹ, chiếm 25% tổng lượng xuất khẩu.

- Tham gia CPTPP sẽ giúp nước ta có được các cơ hội từ chuỗi cung ứng mới hình thành sau khi CPTPP có hiệu lực, là điều kiện quan trọng để nước ta bước sang giai đoạn phát triển các ngành điện tử, công nghệ cao. Đây là cơ hội rất lớn để nâng tầm nền kinh tế Việt Nam trong 5 - 10 năm tới.

- Cam kết trong CPTPP về dịch vụ và đầu tư dự kiến sẽ có tác dụng tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ của nước ta cũng dễ tiếp cận thị trường các nước tham gia CPTPP hơn.

- Về tác động ngành, các ngành dự kiến có mức tăng trưởng lớn sẽ là thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, dệt may, một số phân ngành sản xuất và dịch vụ. Dự báo, với các ngành công nghiệp nhẹ và thâm dụng lao động khác, CPTPP có thể tạo ra mức tăng trưởng bình quân từ 4% - 5% và mức tăng xuất khẩu có thể đạt từ 8,7% - 9,6%.

- Cũng như tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tham gia CPTPP, một FTA thế hệ mới, sẽ là cơ hội để ta tiếp tục hoàn thiện thể chế, trong đó có thể chế kinh tế thị trường; hỗ trợ cho tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế của nước ta, đồng thời giúp Việt Nam có thêm cơ hội để hoàn thiện môi trường kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch và dễ dự đoán hơn,

## **Thông tin tư liệu**

---

từ đó thúc đẩy cả đầu tư trong nước lẫn đầu tư nước ngoài.

- Về mặt xã hội, tham gia CPTPP sẽ tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần xóa đói giảm nghèo. Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, CPTPP có thể giúp tổng số việc làm tăng thêm từ 350.000 đến 450.000 lao động (bình quân mỗi năm tăng 20.000 - 26.000 lao động). Đối với lợi ích về xóa đói giảm nghèo, theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, đến năm 2030, CPTPP dự kiến sẽ giúp giảm 0,6 triệu người nghèo ở mức chuẩn nghèo 5,5 USD Mỹ/ngày. Đặc biệt, do Hiệp định CPTPP bao gồm cả các cam kết về bảo vệ môi trường nên tiến trình mở cửa, tự do hóa thương mại và thu hút đầu tư sẽ được thực hiện theo cách thân thiện với môi trường hơn, giúp ta tăng trưởng bền vững hơn.

- Chế độ bảo hộ sở hữu trí tuệ trong Hiệp định CPTPP giúp các doanh nghiệp Việt Nam được hưởng sự bảo hộ cao hơn đối với thành quả đầu tư cho hoạt động sáng tạo. Bên cạnh đó, tham gia Hiệp định CPTPP thể hiện sự quyết tâm của Nhà nước ta trong việc hướng tới các chuẩn mực tiên tiến của quốc tế về bảo hộ sở hữu nhằm thực hiện mục tiêu tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh.

- Hiệp định CPTPP với các tiêu chuẩn rất cao về quản trị minh bạch và hành xử khách quan của bộ máy Nhà nước sẽ giúp ta tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; thúc đẩy hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

### **(2) Về các thách thức và giải pháp:**

*Thứ nhất*, sức ép cạnh tranh là vấn đề đầu tiên đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, cạnh tranh luôn có tính hai mặt rõ ràng. Một mặt, cạnh tranh sẽ rất tiêu cực đối với các doanh nghiệp yếu kém, nhất là các doanh nghiệp vẫn dựa vào sự bao cấp của

## Thông tin tư liệu

---

Nhà nước, các doanh nghiệp có công nghệ sản xuất và kinh doanh lạc hậu. Mặt khác, cạnh tranh mang lại động lực cho các doanh nghiệp liên tục đổi mới và sáng tạo, đồng thời tạo ra thêm nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Quan trọng hơn cả, Việt Nam nhìn nhận đây là con đường mà sớm hay muộn cũng phải đi qua để đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành công, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và hiệu quả của tăng trưởng kinh tế.

*Thứ hai*, các cam kết nhiều lĩnh vực toàn diện của Hiệp định CPTPP cũng đặt ra yêu cầu cải cách thể chế, các quy định trong nước liên quan của Việt Nam. Cụ thể, Việt Nam có thể sẽ cần điều chỉnh, sửa đổi các quy định pháp luật về kinh doanh, thương mại, đầu tư, đấu thầu, sở hữu trí tuệ... cho phù hợp với các cam kết quốc tế. Tuy nhiên, cơ bản những sửa đổi, điều chỉnh này phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, đổi mới mô hình tăng trưởng của ta. Để thực thi CPTPP, ta phải sửa 8 luật và nhiều văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ và các bộ, ngành. Đây là công việc không hề đơn giản, đòi hỏi các nỗ lực to lớn của các cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian tới để không chỉ đơn thuần điều chỉnh hệ thống pháp luật mà còn đưa các văn bản này vào cuộc sống, đem lại hiệu quả cao nhất.

*Thứ ba*, các thách thức ở các lĩnh vực phi kinh tế cũng không hề nhỏ. Đơn cử như việc điều chỉnh các chính sách về lao động, công đoàn để tuân thủ các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dự kiến sẽ đòi hỏi phương thức quản lý hoàn toàn mới. Tương tự, các cam kết về “thương mại điện tử” có hiệu lực sau 5 năm nữa sẽ đặt ra các yêu cầu cho công tác đảm bảo an ninh mạng trong tình hình mới với cách tiếp cận hiện đại, phù hợp với giai đoạn phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

### **MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 01/2019**

#### **1. 10 luật có hiệu lực thi hành**

Từ ngày 01/01/2019, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.

Nổi bật, Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Một trong những nội dung của Luật An ninh mạng là “ngghiêm cấm sử dụng không gian mạng để thông tin các nội dung” sau: Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, xúc phạm dân tộc, quốc kỳ...; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng như kêu gọi tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ; làm nhục, vu khống như xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; thông tin sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội bằng không gian mạng...

## **Chính sách văn bản mới**

---

### **2. Tăng lương tối thiểu vùng**

Theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018, của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động ở doanh nghiệp như sau: Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng; vùng II: 3.710.000 đồng/tháng; vùng III: 3.250.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương năm 2018 khoảng 160.000 - 200.000 đồng/tháng.

### **3. Doanh nghiệp phải công khai việc đóng BHXH, BHYT**

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, có hiệu lực từ 01/01/2019. Nghị định này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (người sử dụng lao động). Trong đó, nội dung người sử dụng lao động phải công khai gồm: Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh; nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia; nghị quyết Hội nghị người lao động; việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có); việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

## **Chuyên mục Hỏi - Đáp**

---

**Hỏi:** Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, nếu đảng viên vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ trong các trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức **khiển trách**?

**Trả lời:** Theo Khoản 1, Điều 11, Quy định 102 quy định: Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để bản thân hoặc người khác được bầu, chỉ định, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đề cử, ứng cử, đi học, thi nâng ngạch, nâng lương, đi nước ngoài trái quy định. b) Chỉ đạo hoặc yêu cầu đề bạt, bổ nhiệm người có vi phạm, chưa hết thời hiệu bị kỷ luật hoặc không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. c) Thực hiện không đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình về công tác cán bộ; không chấp hành quy định về công tác cán bộ; làm sai lệch hoặc tự ý sửa chữa tài liệu, hồ sơ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nhận xét, đánh giá cán bộ không có căn cứ, thiếu trung thực, không khách quan. d) Cố ý không chấp hành quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, phân công công tác, nghỉ chế độ, chuyển sinh hoạt đảng theo quy định. đ) Thực hiện việc thẩm định, tham mưu, đề xuất, quyết định tiếp nhận, tuyển dụng, cho thi nâng ngạch, đi học, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, giới thiệu bầu, ứng cử, khen thưởng người thân (bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột) không đúng quy hoạch, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện. e) Chỉ đạo hoặc thẩm định, tham mưu, đề xuất, thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí công tác, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, điều động, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật không đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; quy hoạch, đào tạo, cử người đi công tác nước ngoài không đủ tiêu chuẩn. g) Làm mất thẻ đảng viên không có lý do chính đáng hoặc sử dụng thẻ đảng viên sai mục đích; thực hiện không đúng quy định về chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên hoặc nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng không đúng quy định; không thực hiện viết phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên.

# **BẢN TIN THÔNG TIN NỘI BỘ KHÁNH HÒA**

*Truy cập website: <http://tuyengiaokhanhhoa.vn>*

*Chịu trách nhiệm xuất bản:*

**Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa**

Số 6 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa

Trưởng ban: **HỒ VĂN MỪNG**

*Ban biên tập:*

**TRẦN VĂN THẮNG**

**LƯU HỒNG VÂN**

**PHẠM THỊ HỒNG THU**

**TRỊNH HOÀNG HIỆP**

**PHAN TẤN THANH**

In 3.450 quyển, khổ 17cm x 24cm

tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa

Số 08 Lê Thánh Tôn - Nha Trang. ĐT: 0258.3510286.

Giấy phép xuất bản số 02/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp ngày 05/4/2016. In xong và nộp lưu chiểu tháng 01/2019.